
Stjórnarfundur Sundráðs ÍRB 

 
 

Reykjanesbær, 02. ágúst.2014 kl:19:30 

Mættir: Hilmar Örn, Falur, Sigurbjörg, Anna, Dúna, Unnur, Anna María, Guðrún, 

Sigurþór, Guðný, Guðmunda, Harpa, Gunnrún 

 

1. Hópar, stærðir, laugar, þjálfarar. Upplýsingar frá Mundu og Herdísi 

a. Nýr þjálfari Ólöf Edda hefur verið ráðin hún verður með Laxa Silunga í Njarðvík 

b. Nokkuð færri aðilar hafa skráð sig í hópana hjá okkur en í fyrra 

c. Við munum senda út dreifibréf til þeirra sem voru í sprettfiskum á síðasta 

tímabili. 

2. Sjósund á Ljósanótt 

a. Við stefnum á að byrja sundið kl: 16:30 á föstudaginn,  Falur ætlar að tala við 

IGS. Guðmunda ætlar að hafa samband við foreldra sem ætla að hjálpa 

3. Fréttir frá formnannafundi 

a. Farið yfir það sem kom fram á formannafundi. 

4. Dagatal okkar 

a. Við þurfum að fara yfir dagatalið og laga til bæði vegna árekstra við SSÍ og 

breytinga hjá okkur 

5. Lux 

a. Búið er að panta hótel og ganga frá flugi á eftir að ganga frá rútu, Vantar 

farastjóra. 

6. Önnur mál 

a. Rætt um hvernig til tókst með æfingar ferð okkar til Calella. Hvað betur má 

fara og hvað var vel gert. Áhugi er á að fara aftur á sama stað að tveim árum 

liðnum. 

b. Rætt um að gera breytingar á reglum um lámarksksaldur þeirra sem mega 

nota klippikort . 

c.  Sigubjörg tilkynnti stjórninn að hún ætlar að hætta sem formaður Sundráðs 

ÍRB 2. des 2014.  

 


